



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ประกาศผลเอเน็ตรีน สกอ.โ่งอกไร้ปัญหา

ประกาศผลสอบเอเน็ตราปรีน สกอ.โ่งอกไม่มีปัญหาเน็ตล่ม มั่นใจตรวจข้อสอบไม่ผิดพลาด ชี้เด็กบางคนทำคะแนนได้ศูนย์เป็นเรื่องปกติเพราะข้อสอบเอเน็ตต้องยาก ในขณะที่สทศ.ยืนยันประกาศผลสอบโอเน็ตวันที่ 6 เม.ย. แน่นอน ด้านอธิการบดี มศว ชี้ผลสอบเอเน็ตโอเน็ตสะท้อนคุณภาพเด็กไทยว่าอ่อนแอทุกวิชา แนะนำควรศึกษางานวิจัยปริญญาเอกของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับเรียนภาษาไทยที่เข้มแข็ง และควรปิดฝุ่นการสอบคิดเลขในใจและการผันวรรณยุกต์อีกด้วย

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เลื่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นสูง หรือ A-NET จากวันที่ 5 เม.ย.มาเป็นวันที่ 4 เม.ย.นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 3 เม.ย. สกอ.ได้นำข้อมูลผลสอบ A-NET เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งก็มีนักเรียนเข้ามาตรวจสอบผลสอบ เป็นจำนวนมาก โดยไม่พบปัญหาเว็บไซต์ล่มแต่อย่างใด หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าของ วันที่ 4 เม.ย. ก็เริ่มมีนักเรียนและผู้ปกครองประมาณ 50 คนทยอยมารอยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ซึ่ง สกอ.เปิดให้ยื่นคำร้องในเวลา 08.30 น. และจะสามารถดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.

นางศศิธร อหิงส์โก ผอ.กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. กล่าวว่า นักเรียนที่มายื่นคำร้องส่วนใหญ่จะขอดูกระดาษคำตอบเกือบทุกวิชาที่เข้าสอบ เพราะเชื่อว่าตนเองน่าจะทำได้มากกว่าผลที่สกอ.ประกาศออกมา ซึ่งตนก็ยืนยันว่าสกอ.ได้ตรวจข้อสอบโดยไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ สำหรับวิชาภาษาไทย 2 และคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งพบว่ามีผู้สอบได้ 0 คะแนนนั้น ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเพราะข้อสอบเอเน็ตจำเป็นต้องยาก เนื่องจากเป็นข้อสอบในการคัดเลือก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 2 ปี 2551 ที่นักเรียนทำได้คือ 21.96 คะแนน ส่วนปี 2552 ก็เฉลี่ยแค่ 22.64 คะแนนเท่านั้น ทั้งนี้หลังประกาศผลแอดมิชชันแล้ว สกอ.จะสรุปบทเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับ A-NET และแอดมิชชันส่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งจะมาดูแลเรื่องแอดมิชชันในปี 2553 แทน สกอ.ต่อไป

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีประกาศผลสอบ A-NET รวมทั้งการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาเปิดเผยต่อสังคมว่าเด็กไทยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งความจริงแล้วเด็กไม่ได้อ่อนเฉพาะวิชาเหล่านั้น แต่เด็กไทยอ่อนแอทุกวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา อีกทั้งปัญหาพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเรามักจะพูดกันแต่ระบบ โครงสร้างและขนาดของโรงเรียน โดยลืมประเด็นสาระสำคัญคือครูผู้สอนที่ควรจะให้ครูที่จบวิชาเอกสาขานั้น ๆ ได้สอนตรงตามวิชาที่เรียนมา แต่ขณะนี้โรงเรียนจำนวนมากใช้ครูที่จบอะไรก็ได้ไปสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าควรจะให้ ความสำคัญกับการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เช่นนั้นเราก็จะได้เด็กที่อ่อนแอทุกวิชา

“ถึงเวลาแล้วที่ควรมีการปรับปรุงการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กกลับมาฝึกคิดเลขในใจ เพื่อฝึกสมอง หรือ วิชาภาษาไทยก็สอนให้เด็กผันวรรณยุกต์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการสอน จึงทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่ถูก เขียนหนังสือผิด ซึ่งผมอยากเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอกของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้นฉบับแบบเรียน 9-10 แบบเรียน ถือเป็นพื้นฐานในเรื่องภาษาไทยเข้มแข็งที่ดีมาก และทาง มศว ได้ขอพระบรมราชานุญาตนำมาพิมพ์เนื่องในวันสมเด็จพระเทพฯเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านหรือศึกษาได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว” ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ว่า สทศ.ยังยืนยันที่จะประกาศผลโอเน็ตของนักเรียน ม.6 เร็วขึ้นจากที่กำหนดไว้วันที่ 10 เม.ย. เป็นวันที่ 6 เม.ย. ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ สกอ. www.cuas.or.th, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ www.onetresult.niets.or.th, บจก.เอเน็ต www.anet.net.th, บมจ.ซีเอส ล็อกซ อินโฟ www.csloxinfo.com, บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย www.inet.co.th, บจก.ทีทีแอนด์ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส www.maxnet.co.th, KSC www.ksc.net, บมจ.ทีโอที www.totnetcall.com, บจก.โป รีมเมจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น www.proen.co.th, บ.สามารถอินโฟเน็ต <http://onet.samartin.fonet.co.th> และ ม.ศรีปทุม www.spu.ac.th